

Làng nghề làm hương Lai Triều vào vụ tết



Làng nghề làm hương Lai Triều vào vụ tết.

Làm nghề quanh năm nhưng vào những tháng cuối năm người dân ở làng hương thôn Lai Triều, xã Dương Phúc (Thái Thụy) lại tất bật, bận rộn hơn để kịp sản xuất cung ứng ra thị trường dịp tết.

Về thăm làng nghề Lai Triều vào những dịp này, đầu đầu cũng thoang thoang mùi thơm dịu từ những cơ sở sản xuất hương. Theo các bậc cao niên, làng có nghề làm hương gia truyền từ hàng mấy trăm năm nay, nổi tiếng nhất nhì vùng châu thổ sông Hồng. Trải qua hàng trăm năm biến thiên của lịch sử, nghề làm hương vẫn được duy trì và

phát triển ở đây. Nghề sản xuất hương ở Lai Triều diễn ra quanh năm nhưng vào những tháng cuối năm là quãng thời gian tất bật, nhộn nhịp nhất. Bắt đầu từ tháng 10 âm lịch hàng năm, các cơ sở, hộ sản xuất trong làng đã chuẩn bị nguyên vật liệu, tập trung nhân lực, tăng cường công

suất để phục vụ sản xuất hàng tết. Trong khoảng thời gian này, hương Lai Triều xuất ra thị trường khối lượng lớn để phục vụ nhu cầu tết Nguyên đán và phục vụ lễ hội trong vùng cũng như các tỉnh trong cả nước. Ông Nguyễn Văn Thọ, hộ sản xuất hương tại thôn Lai Triều cho biết: Do nhu cầu sử dụng hương trầm dịp cuối năm và đầu năm mới tăng cao nên cứ đến thời điểm này các cơ sở sản xuất trong làng lại hối hả, tất bật với công việc. Số lượng hương thơm làm ra của những tháng giáp tết cộng lại cao gấp từ 3 - 4 lần so với những tháng còn lại trong năm. Riêng cơ sở của tôi đã nhận đặt hàng của các thương mại nên từ trước đây vài tháng nên hiện nay phải đẩy nhanh tiến độ sản xuất để cung cấp cho đủ lượng hàng. Cùng với 4 lao động chính của gia đình, tôi cũng phải thuê thêm 5 nhân công làm thời vụ nữa. Hiện trong bình một ngày nhà tôi làm được hơn 5 vạn nén hương. Hương thơm do cơ sở của tôi sản xuất được tiêu thụ ở khắp nơi trong cả nước.

Lai Triều hiện là một trong số ít những làng nghề làm hương thủ công với 100% nguyên liệu từ tự nhiên nên có mùi hương đặc trưng riêng, rất thơm nhưng không quá ngọt ngào. Nguyên liệu làm hương là những cây cỏ thiên nhiên, trong đó có cây hương bài, nguyên liệu chính để làm nên thương hiệu hương Lai Triều nổi tiếng xưa nay. Quy trình sản xuất hương ở Lai Triều vẫn được người dân nơi đây duy trì cách làm truyền thống với các công đoạn làm bằng thủ công. Đầu tiên là công đoạn chuẩn bị nguyên liệu thô, người sản xuất phải trộn nhựa trám với bột than tạo nên hỗn hợp khô, dẻo quánh như nhựa đường, mía và rễ hương bài cũng được băm phơi khô, nghiền nhỏ và trộn đều. Tăm tre sau khi được vuốt với hỗn hợp than và nhựa trám được lăn đều qua hỗn hợp mía và rễ hương. Dưới bàn tay tài hoa của người thợ, những nén hương làm ra đều tăm tắp, được bó thành từng bó và phơi khô dưới nắng. Từ công đoạn sản xuất đến công đoạn phơi khô được làm tự nhiên nên hương Lai Triều luôn có một vị thơm ngọt ngào thanh khiết, được người tiêu dùng ưa chuộng. Bà Đoàn Thị Thanh, thôn Lai

Triều chia sẻ: Ở làng hương này, già trẻ, gái trai ai cũng biết làm hương. Ở đây cứ mỗi dịp gần tết bà con làm hương từ đầu làng tới cuối làng. Toàn bộ nguyên liệu làm hương đều là tự nhiên để bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Hiện nay, làng Lai Triều có gần 100 hộ làm hương thơm. Nghề làm hương ở Lai Triều đã tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Trung bình 1 năm làng Lai Triều cung cấp ra thị trường 100 triệu nén hương với doanh thu từ 25 - 30 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Dương Phúc cho biết: Đối với người dân Lai Triều, làm hương không chỉ là một nghề lúc nhàn nhàn mà còn tăng thêm thu nhập, tạo việc làm cho mọi người từ người già đến trẻ nhỏ. Hiện tại đang là thời điểm sản xuất sôi động, các hộ dân tập trung sản xuất hương phục vụ nhu cầu của thị trường tết. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ cùng với thôn xây dựng thương hiệu cho hương trầm và có những chính sách để hỗ trợ bà con mở rộng, phát triển quy mô sản xuất.

TRẦN TUẤN

Một số lưu ý chăm sóc khoai tây vụ đông 2022

- 1. Thời vụ trồng**
Trên những diện tích chủ động được ruộng, thời vụ trồng khoai tây vụ đông có thể trồng đến 15 - 20/11. Tranh thủ thời tiết thuận lợi như hiện nay, bà con khẩn trương trồng và chăm sóc ngay.
- 2. Phân bón**
Lượng bón: 1 sào (360m²).
Phân chuồng hoai mục 600 - 700kg + 8 - 10kg đạm urê + 15 - 20kg lân super + 6 - 7kg kali. Hoặc ưu tiên sử dụng phân NPK chuyên dùng cho cây khoai tây như phân có tỷ lệ 13:13:13+TE hoặc 16:16:8... theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Cách bón: Những diện tích đất ướt khi trồng không bón được phân lót, cây mọc được 3 - 5cm bà con dùng phân đạm hòa loãng để tưới.
Bón thúc lần 1: Sau khi trồng 15 - 20 ngày, cây cao 15 - 20cm, bón 50% đạm + 50% kali (hoặc sử dụng phân NPK theo hướng dẫn của nhà sản xuất). Kết hợp vun luống lần 1.
Bón thúc lần 2: Sau lần 1 từ 15 - 20 ngày. Bón hết lượng phân còn lại. Kết hợp vun luống lần 2. Bón phân kết thúc trước 40 ngày sau trồng.
- 3. Tưới nước và chăm sóc**
Tùy theo độ ẩm của đất và thời tiết để tưới. Kết hợp sau mỗi lần bón phân tưới nước và vun gốc, vun luống.



Ảnh minh họa

- Lưu ý:
- + Giai đoạn sau trồng được 50 - 55 ngày, chủ động cung cấp đủ nước giúp củ phình to. Dùng tưới nước trước 60 - 65 ngày sau trồng.
 - + Bà con áp dụng biện pháp tưới rãnh: Đưa nước vào rãnh 1/3 - 1/2 chiều cao luống để đất tự ngấm nước, sau đó tháo đi ngay không được để rãnh đọng nước.
 - + Khoai tây cần vun cao (ủ gốc) để tạo nhiều tia củ, củ to và không bị xanh.
 - 4. Phòng, trừ sâu bệnh**
- Bệnh héo xanh: Cây khoai tây cần chú ý bệnh héo xanh vi khuẩn. Đến nay chưa có thuốc đặc hiệu để phòng, trừ bệnh héo xanh, mà cần phải áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác để cây phát triển khỏe và không dùng củ giống ở những cây bị bệnh.
Khi cây đã héo xanh, cần nhổ bỏ đem chôn, rắc vôi vào gốc đã bị bệnh tránh lây lan. Có thể dùng thuốc hóa học đặc trị bệnh như: Staner, Kasumin, Stegpus...
- Bệnh mốc sương: Bệnh phát sinh mạnh khi nhiệt độ thấp, ẩm độ không khí cao. Khi cây bị bệnh sẽ hỏng toàn bộ thân lá. Vì vậy, nên phun phòng bệnh sớm mà trước và sau khi có đợt gió mùa về bằng thuốc Boocđ 1%.
Khi bị bệnh dùng thuốc Zinep, Rhidomiil72 WP... để phun.
- Nhen trắng, nhen đỏ, trị: Nếu gặp thời tiết nắng nóng cây dễ bị nhen đỏ, nhen trắng gây hại làm cho cây chậm phát triển, lá bị xoắn lại.
Phun bằng các thuốc đặc trị nhen như: Supracid 40EC, Pegasus 500DD, Ortus 5SC.
 - 5. Thu hoạch**
Khi cây khoai tây có thời gian sinh trưởng khoảng 85 - 90 ngày, dây khoai ngã màu vàng thì tiến hành thu hoạch.
Thu vào ngày rảnh ráo, hong khô, không dính đất, không rửa khoai, không để vỏ xây xát.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

Mới đây, trên địa bàn thị trấn Đông Hưng ghi nhận 1 ca mắc SXH nội sinh. Bệnh nhân là nam, sinh năm 2008. Qua khai thác tiền sử dịch tễ, hàng ngày bệnh nhân đi học không tiếp xúc với ai ở tỉnh ngoài. Ngày 30/10, bệnh nhân khởi phát triệu chứng sốt, tự điều trị tại nhà nhưng không khỏi. Đến ngày 2/11, bệnh nhân đi khám, làm xét nghiệm dengue và có kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng. Khi có thông tin về ca mắc trên địa bàn, thị trấn Đông Hưng đã báo cáo Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng, phối hợp triển khai nhanh các biện pháp phòng, chống SXH.

Diệt muỗi, bọ gậy, chủ động phòng sốt xuất huyết

Nếu như cả năm 2021, Thái Bình ghi nhận 39 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) thì từ đầu năm đến ngày 6/11/2022, số ca mắc SXH trên địa bàn tỉnh đã là 393 ca (tăng gấp 10 lần so với cả năm ngoái) trong đó 179 ca nội sinh. Số ca mắc SXH tăng cao so với năm 2021 và sự xuất hiện của nhiều ca SXH nội sinh làm tăng mối lo ngại bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh.



Nhân viên y tế giám sát, điều tra bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại huyện Thái Thụy.

Bác sĩ Phạm Thị Nga Huệ, Trưởng trạm Y tế thị trấn Đông Hưng cho biết: Ngay sau khi có thông tin về ca mắc SXH, Trạm Y tế đã cử cán bộ phối hợp cùng cán bộ Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng tới gia đình bệnh nhân và các hộ xung quanh điều tra, giám sát; hướng dẫn các hộ làm vệ sinh môi trường kết hợp tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe. Xác định nguy cơ lây lan SXH từ ca nội sinh lớn, Trạm Y tế thị trấn đã xây dựng kế hoạch xử lý ổ dịch SXH nội sinh với mục tiêu khống chế không để dịch lan rộng; phát hiện,

điều trị kịp thời, giảm tỷ lệ mắc, tử vong do dịch SXH. Để triển khai thực hiện kế hoạch, Trạm đã tăng cường công tác giám sát, phát hiện ca bệnh; huy động các tình nguyện viên tham gia đội xung kích diệt bọ gậy; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia phòng, chống dịch; thành lập 2 tổ phòng, chống dịch lưu động, phân công cán bộ với từng nhiệm vụ cụ thể; đồng thời kiểm tra, bổ sung thuốc theo quy định... Từ khi phát hiện ca bệnh nội sinh đến nay, trên địa bàn chưa ghi nhận ca bệnh SXH nội sinh mới. Dịch SXH đang diễn biến phức tạp, số ca mắc có xu hướng gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố. Đáng lưu ý, có tỉnh, thành phố số ca mắc đã vượt ngưỡng cảnh báo hoặc phải đưa ra cảnh báo đỏ như: Hà Nội, Quảng Nam... Tại Thái Bình, từ ngày 31/10 - 6/11 (tuần 45), số ca mắc SXH ghi nhận là 24 ca, tăng 14 ca so với tuần trước. Các ca mắc ghi nhận trong tuần chủ yếu là ca ngoại sinh, không ghi nhận ca mắc thứ phát tại các ổ dịch cũ. Những bệnh nhân SXH đang điều trị chưa có dấu hiệu chuyển nặng và tử vong. Ngay khi xuất hiện các ca mắc SXH, các biện pháp phòng, chống dịch nhanh

chóng được triển khai. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các ca nội sinh ở nhiều xã, phường, thị trấn trong tỉnh, công tác phòng, chống dịch cần sự vào cuộc quyết liệt cao hơn nữa từ các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và mỗi người dân. Bởi theo nhận định của ngành y tế, sự xuất hiện của ca nội sinh cho thấy nguồn bệnh đã xuất hiện ở ngay địa phương đó; nguy cơ lây nhiễm cao hơn và có thể xuất hiện các ca bệnh mới nếu không có biện pháp tiêu diệt muỗi, bọ gậy - véc-tơ truyền bệnh SXH. Dịch SXH có tính chất chu kỳ, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho bọ gậy, muỗi phát triển. Cùng với đó, sự giao lưu di đại của người dân cao, trong khi ý thức phòng bệnh của nhiều người chưa tốt, còn chủ quan, lơ là. Theo dự báo của ngành y tế, thời gian tới, tình hình SXH có thể diễn biến phức tạp. Vì thế, bên cạnh nỗ lực của ngành y tế, các địa phương, mỗi gia đình và cá nhân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống SXH. Dành 10 phút mỗi tuần diệt bọ gậy, muỗi; thường xuyên vệ sinh môi trường... là khuyến cáo của Bộ Y tế với mỗi người dân bất kỳ không có bọ gậy, muỗi truyền bệnh sẽ không có SXH.

HOÀNG LANH

Đù khiếm khuyết về đôi mắt nhưng với ý chí, nghị lực của mình, anh Lê Thanh Tùng ở phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình) đã vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống, tự khẳng định bản thân, trở thành tấm gương sáng cho người khiếm thị.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghiệp, học xong THPT, chàng trai Lê Thanh Tùng đi học nghề cơ điện. Ra trường, anh xin vào làm tại Công ty Xuất nhập khẩu thực phẩm Thái Bình. Chính tại môi trường làm việc này, anh đã quen và yêu người con gái miền biển Thái Thụy, sau này anh chị đã xây dựng gia đình và có với nhau một cuộc sống hạnh phúc, êm ấm. Tuy vậy, căn bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc khiến thị lực của anh mỗi ngày một giảm sút. Vì kỹ thuật điện là một nghề đòi hỏi sự an toàn cao nên anh không dám ứng dụng công việc, đến cuối năm 2009 anh xin nghỉ việc. Thời điểm đó, vợ chồng anh đã có một cháu gái và

Không gục ngã trước số phận

đang chuẩn bị có cháu thứ hai. Không có việc làm, thu nhập của gia đình đều trông chờ vào đồng lương của vợ và sự chu cấp của bố mẹ. Đây là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời mà Lê Thanh Tùng phải đón nhận và đối mặt. Đang từ một người sáng mắt trở thành người khiếm thị, đang từ một công nhân với đồng lương ổn định trở thành người không có việc làm, không có thu nhập, mọi thứ trải nghiệm, cơ xát và tìm kiếm về cách thức hoạt động của mỗi cơ sở. Anh tâm sự: Tôi đặc biệt ấn tượng trong thời gian làm việc tại cơ sở tấm quất người mù, ngõ 171, Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình. Đây là một môi trường làm việc tích cực đã giúp tôi ngày càng hoàn thiện bản thân mình, tinh thần thoải mái và yêu đời hơn, bỏ dần đi những suy

nghĩ tiêu cực, tự ti của bản thân. Ở nơi đây, tôi đã được gặp những khách hàng là những doanh nhân, những người có tri thức, được nghe họ nói chuyện về nhiều lĩnh vực trong đời sống. Từ đó tôi đã nghĩ về bản thân mình nhiều hơn, tôi bắt đầu tập thể dục để nâng cao sức khỏe, tìm tòi và nghiên cứu các kiến thức về đồng y.

Tranh thủ vào học vừa làm, anh đi học ở một spa dành cho người khiếm thị trên Hà Nội. Sau 8 tháng, anh đã hoàn thành các bài massage, lần trở về này, anh được khách hàng đánh giá tốt hơn so với trước đây. Năm 2019, Hội Người mù tỉnh tổ chức cuộc thi tay nghề tầm quất, anh tham gia và đạt giải nhất, được Tỉnh hội cử đi thi tay nghề toàn quốc ở thành phố Đà Lạt, anh đạt giải ba. Thời gian này, anh lại xin đi học lớp massage Hàn Quốc, massage Thụy Điển, massage đá nóng... đây là

những lớp học vô cùng bổ ích, giúp cho tay nghề của anh tiến bộ hơn rất nhiều. Cuối năm 2019, anh tiếp tục đăng ký học lớp y sĩ y học cổ truyền; vừa đi học vừa đi làm và cứ đều đặn 5 giờ sáng ngày thứ bảy lên Hà Nội học và chiều chủ nhật lại ngược xe về Thái Bình. Khóa học đã giúp anh nắm vững về lý luận, điều luyện về thực hành, có những thủ thuật như châm cứu, bấm huyệt mà trước đây tưởng như người khiếm thị không thể làm được thì giờ đây anh đã làm chủ được kỹ thuật này. Sau hơn 2 năm nỗ lực học tập, anh đã đạt kết quả xếp loại học lực giỏi.

Đầu năm 2020, anh mạnh dạn mở phòng khám chữa bệnh tại nhà để thuận lợi cho công việc và tiện chăm sóc các con. Nhờ có kỹ năng thành thực và điều luyện, sau nhiều năm chịu khó học hỏi nên khách hàng đến với anh ngày một đông và có nhiều phản hồi tích cực về sức khỏe. Lượng khách ổn định và đều đặn giúp thu nhập của anh cũng ngày một cao. Thu nhập hàng tháng hiện nay của

anh từ 12 - 15 triệu đồng. Nhờ vậy mà anh có điều kiện kinh tế chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con cái ăn học đầy đủ.

Đay nghề, tạo việc làm cho người khiếm thị đã khó, tìm được việc làm với thu nhập cao lại khó hơn gấp nhiều lần. Khác với nghề tầm quất người mù truyền thống với ngày công không

quá cao, chàng trai trẻ Lê Thanh Tùng đã chịu khó học hỏi, không ngại khó khăn, gian khổ trao đổi kiến thức để giúp đỡ anh là trụ cột kinh tế trong gia đình, thậm chí không kém những người sáng mắt. Nhận xét về anh Tùng, ông Bùi Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết: Đây là tấm gương sáng về ý chí, nghị

lực, không ngừng vươn lên để khẳng định quyền làm chủ cuộc đời mình và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Câu chuyện về anh Lê Thanh Tùng luôn được chúng tôi tuyên truyền qua các hội nghị, cuộc họp để khơi dậy ý chí tự lực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

DUY TÙNG



Khách hàng đến điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh của anh Lê Thanh Tùng, phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình).